

Số: /SGDDĐT-VP

Bình Phước, ngày tháng 10 năm 2024

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri
sau kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa X

Kính gửi:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam tỉnh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại công văn số 4102/UBND-TH ngày 04/10/2024 về việc khẩn trương trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa X; Giám đốc Sở GD&ĐT trả lời các ý kiến, kiến nghị có liên quan đến lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:

1. Ý kiến của một số cử tri xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng:

1.1. Hiện nay nhiều giáo viên tại các trường học trên địa bàn tỉnh đã tự túc tham gia chương trình đào tạo và được cấp bằng, chứng chỉ, đồng thời đủ số năm công tác đáp ứng theo tiêu chuẩn quy định về thăng hạng giáo viên. Tuy nhiên UBND tỉnh chưa ban hành Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng nghề nghiệp cho giáo viên. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo cơ quan chức năng tham mưu ban hành Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng nghề nghiệp cho giáo viên tại các trường học trên địa bàn tỉnh, nhằm đảm bảo chế độ, quyền lợi, khích lệ tinh thần tự học của giáo viên.

Ý kiến trả lời: Căn cứ quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 16, Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy và tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước, Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm “*Xây dựng đề án, kế hoạch thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng II (đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo) và hạng III (trương đương chuyên viên) trở xuống trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền quy định.*”

Tại điểm c, khoản 3, Điều 16, Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh quy định “*Trên cơ sở đề nghị của Sở Nội vụ, quyết định phê duyệt Đề án, kế hoạch thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng II (đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo) và hạng III trở xuống.*”

Vì vậy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ lập đề án, kế hoạch tổ chức thi hoặc xét nâng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên theo thẩm quyền được giao.

1.2. Trường Tiểu học Đăng Hà thuộc thôn đặc biệt khó khăn và đang được đầu tư nhiều chương trình phát triển. Tuy nhiên, sân trường Tiểu học Đăng Hà là sân đất

đồ, chưa được bằng phẳng, chưa đảm bảo quy định tại Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và Trường Phổ thông có nhiều cấp học. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng đầu tư, hỗ trợ sân trường đảm bảo quy định, tạo điều kiện cho các em học sinh Trường Tiểu học Đăng Hà vui chơi, luyện tập thể dục, thể thao, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển thể lực, sức khỏe cho học sinh.

Ý kiến trả lời: Trường Tiểu học Đăng Hà là đơn vị sự nghiệp công lập do UBND huyện Bù Đăng trực tiếp quản lý, trong đó có các nội dung về đầu tư cơ sở vật chất để đáp ứng các quy định hiện hành. Căn cứ quy định về phân cấp quản lý, ngày 19/12/2023, HĐND huyện Bù Đăng đã ban hành 02 Nghị quyết liên quan đến đầu tư cơ sở vật chất cho trường Tiểu học Đăng Hà, gồm:

- Nghị quyết số 35/NQ-HĐND về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục về kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách cấp huyện. Theo Nghị quyết này, HĐND huyện Bù Đăng chấp thuận chủ trương xây dựng 10 phòng học lầu và hạng mục phụ san lấp mặt bằng cho trường Tiểu học Đăng Hà với tổng số vốn đầu tư là 6,5 tỷ đồng.

- Nghị quyết số 36/NQ-HĐND về thông qua kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2024. Theo đó, HĐND huyện đã thông qua nội dung phân bổ 12 tỷ đồng để xây dựng 06 phòng hành chính, 04 phòng hỗ trợ học tập, 03 phòng phụ trợ, các phòng điểm thôn 4 và các hạng mục khác cho Trường Tiểu học Đăng Hà.

Trên cơ sở các Nghị quyết của HĐND huyện, UBND huyện Bù Đăng đã triển khai các bước theo quy trình, tiến hành chỉ đạo xây dựng các khối công trình và hạng mục đã được phê duyệt. Theo đó, ngày 15/11/2023 UBND huyện đã ban hành Quyết định 2127/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Xây dựng 06 phòng hành chính, 04 phòng hỗ trợ học tập, 03 phòng phụ trợ, các phòng điểm thôn 4 và các hạng mục khác trường Tiểu học Đăng Hà, trong đó có hạng mục:

“Xây dựng sân bê tông: Diện tích xây dựng là 1.069,1m². Nền sân gồm các lớp cấu tạo: Lớp đất san lấp lu lèn chặt, lớp đá 4x6 chèn đá dăm lu lèn chặt, dày 100mm - lớp bê tông đá 1x2, mác 200, dày 70mm.

- Xây dựng sân gạch Tazero: Diện tích xây dựng là 1.665,4m². Nền sân gồm các lớp cấu tạo: Lớp đất san lấp lu lèn chặt, lớp đá 4x6 chèn đá dăm lu lèn chặt, dày 100mm - lớp vữa lót mác 75 dày 30 – Lát gạch Tazero dày 400x400.”

Cho đến thời điểm trả lời ý kiến của cử tri, sân trường của Trường Tiểu học Đăng Hà đã được thi công đạt 90% khối lượng công trình, hiện nay đang trong giai đoạn hoàn thiện; dự kiến đến hết tháng 10/2024 nhà thầu sẽ bàn giao cho nhà trường quản lý, sử dụng.

2. Ý kiến của cử tri Điều Linh, ấp Tổng Cui Lớn, xã Phước An, huyện Hớn Quản: trong kỳ thi tuyển sinh năm 2024 của trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh

Bình Phước vừa qua, cháu của cử tri là Thị Thanh Thúy, sinh năm 2009 (cư trú tại xã Phước An, huyện Hớn Quản) có số điểm thi là 28 điểm, không được trúng tuyển vào trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên một số trường hợp học sinh đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện khác trên địa bàn tỉnh có điểm thi ít hơn (14 điểm) được trúng tuyển vào trường. Đề nghị cơ quan chức năng thông tin để cử tri rõ về nội dung này.

Ý kiến trả lời: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông Bình Phước (sau đây viết tắt là trường PT DTNT tỉnh) có 192 thí sinh đăng ký dự thi nguyện vọng 1 và 02 thí sinh đăng ký nguyện vọng 2.

Theo Công văn số 1368/UBND-KGVX ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh thì tỷ lệ tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú đối với thí sinh là người dân tộc thiểu số ở xã khu vực II là 60% chỉ tiêu được giao; trong năm học 2024-2025, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 được UBND tỉnh giao là 140 em, như vậy sẽ tuyển 84 em thuộc nhóm đối tượng này. Qua kiểm tra, số thí sinh là người dân tộc ở các xã khu vực II đăng ký xét tuyển vào trường PT DTNT tỉnh là 151 em và sẽ xét điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu, theo phương pháp này, điểm trúng tuyển vào lớp 10 của trường Phổ thông Dân tộc nội trú Bình Phước là 29,25 điểm. Do đó em Thị Thanh Thúy không trúng tuyển vào Trường PT DTNT tỉnh.

Đối với các trường hợp học sinh thi được 14 điểm nhưng vẫn trúng tuyển: Theo Công văn số 1368/UBND-KGVX ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh thì tỷ lệ tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú đối với thí sinh là người dân tộc thiểu số ở xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn là 30% chỉ tiêu được giao; trong năm học 2024-2025, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 được UBND tỉnh giao là 140 em, như vậy sẽ tuyển 42 em thuộc nhóm đối tượng này. Tuy nhiên, qua kiểm tra, số thí sinh là người dân tộc ở xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn đăng ký xét tuyển vào lớp 10, năm học 2024-2025 của trường PT DTNT tỉnh là 33 em, thấp hơn chỉ tiêu được giao, cho nên điểm chuẩn trúng tuyển đối với các thí sinh thuộc nhóm đối tượng này là 14 điểm.

Trên đây là nội dung trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực Giáo dục, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo kính báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT. (Thiện)

GIÁM ĐỐC